

Cho Thuê máy photocopy màu Giá rẻ

Máy photocopy màu hiện nay được nhiều đơn vị sử dụng và ngày càng trở nên phổ biến hơn. Đặc biệt dành cho các văn phòng có nhu cầu in ấn bản vẽ, sơ đồ, hay hình ảnh. Máy photocopy màu sẽ là giải pháp tốt nhất bởi nó thể hiện được hình ảnh một cách sinh động và cụ thể.

Hiểu được nhu cầu đó Việt Sĩ Hóa cung cấp dịch vụ cho thuê máy photocopy màu giá rẻ để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Vậy lựa chọn thuê máy photocopy màu nào để sử dụng. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để được công ty Việt Sĩ Hóa giải đáp.



Những lý do khiến bạn nên thuê máy photocopy màu?

Ngày nay thuê máy photocopy màu đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các công ty, doanh nghiệp hiện nay vì những lý do sau:

Giải quyết được nhu cầu sử dụng của công ty, doanh nghiệp

Hiện nay, các công ty, doanh nghiệp, cá nhân đều có nhu cầu: Scan màu, photo màu, in màu chất lượng cao. Do đó, việc thuê máy photo màu sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong văn phòng.



Đồng thời, giải quyết được các yêu cầu thuê máy như:

- *Cần thuê máy đẹp, sang trọng, ổn định, không kẹt giấy.*

Bản chụp sắc nét, rõ ràng, an toàn, thân thiện với môi trường và người sử dụng.

- *Thuê máy photocopy màu tương thích với các hệ điều hành mới nhất: Windows 7, Windows xp, Windows 8, Windows 10 ...*

Giá thành hợp lý

Thuê máy photocopy màu được xem là giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả cho các công ty, doanh nghiệp.

Bởi lẽ, việc đầu tư một chiếc máy mới phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn, thậm chí lên đến hàng chục triệu đồng. Trong khi đó, sử dụng dịch vụ cho thuê máy, mỗi tháng bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ, chỉ từ vài trăm đến 1 triệu đồng.

Được sử dụng đa dạng các dòng máy

Khi lựa chọn mua máy photocopy màu mới thì các sản phẩm bạn lựa chọn sẽ có giới hạn nhất định. Trong khi công nghệ lại đang cập nhật, liên tục thay đổi theo từng ngày thì việc mua máy mới rất dễ bị lỗi thời.

Ngược lại, với dịch vụ thuê máy photo màu, bạn sẽ được lựa chọn thoải mái, đa dạng dòng máy hiện đại. Thậm chí, trong quá trình sử dụng, nếu thiết bị cũ không còn phù hợp, bạn có thể đổi sang thiết bị mới tương thích.

Không lo lắng về độ bền máy

Lựa chọn thuê máy photocopy màu bạn sẽ không còn phải lo lắng về độ bền của máy. Bởi trong quá trình sử dụng, nếu có bất cứ sự cố nào phát sinh, bạn sẽ được hỗ trợ miễn phí, thay thế và sửa chữa, thậm chí là đổi sang máy mới.

Xem thêm: Dịch vụ [cho thuê máy photocopy tại Bắc Ninh](#)

Thời gian sử dụng tùy theo khách hàng

Nếu không có nhu cầu sử dụng máy lâu, chỉ dùng theo một vài

tháng hoặc một hai năm, bạn nên lựa chọn dịch vụ cho thuê máy photo. Bởi thời gian thuê vô cùng linh hoạt, bạn có thể thay đổi hay nâng cấp máy mà không tốn kém bất cứ chi phí nào.

Thế tục thuê nhanh chóng

Hiện nay, nếu mua máy photocopy màu, thế tục vô cùng rườm rà, phức tạp. Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ chức hay cá nhân khi sử dụng máy photo màu thì cần phải đăng ký với Sở thông tin và truyền thông. Theo đó, hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

- Đơn đăng ký sử dụng máy theo mẫu.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu. Giấy tờ chứng minh báo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức muốn đăng ký sử dụng máy. Hóa đơn, hợp đồng, chứng từ mua,....

Trong khi đó, lựa chọn dịch vụ cho thuê máy photocopy màu, mọi thế tục đều được đơn giản hóa, nhanh chóng, tiện lợi. Bạn chỉ cần giao dịch, ký hợp đồng với bên cho thuê. Các thế tục còn lại bên cho thuê máy sẽ giải quyết giúp bạn.

Dịch vụ thuê máy photocopy màu của Việt Số Hóa

Nếu đang băn khoăn, tìm kiếm địa chỉ cung cấp dịch vụ cho thuê máy photocopy màu thì Việt Số Hóa là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho quý khách hàng.

Với giá thành hợp lý, thế tục nhanh gọn, dễ dàng, bạn đã có thể lựa chọn cho mình chiếc máy photo màu chất lượng, đáp ứng nhu cầu công việc một cách tận tâm.

Dưới đây là những lý do nên thuê máy photocopy màu tại Việt Số

Hóa:

- *Chi phí rẻ, tiết kiệm: Cho với số tiền từ vài trăm cho đến vài triệu đồng mỗi tháng, bạn có thể lựa chọn thiết bị in màu chất lượng, hiện đại, mẫu mã tùy thích.*
- *Đa dạng các dòng máy cho thuê: Tại Việt S+ Hóa có đa dạng các dòng máy với nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Ricoh, Toshiba, Canon,... với chất lượng cao. Các thiết bị được chọn lọc kỹ máy cao cấp, hiện đại.*
- *Kiểm tra, bảo hành máy định kỳ: Trong thời gian cho thuê máy, Việt S+ Hóa luôn tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo máy luôn hoạt động ổn định và tốt nhất. Trường hợp nếu xảy ra lỗi hay hỏng hóc, chúng tôi sẽ cử nhân viên trực tiếp kiểm tra, giải quyết sự cố cho bạn*
- *Miễn phí thay mực in, thay thế vật tư: Khi thuê máy photocopy màu tại Việt S+ Hóa, mọi chi phí về thay thế linh kiện, vật tư, thay mực in là hoàn toàn miễn phí.*
- *Thời gian thuê máy linh động: Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể thuê máy trong 1 tháng hay một vài năm,...*



Tổng kho máy photocopy

Khách Hàng Đánh giá v ịch Vụ Cho

Thuê Máy Photocopy của Việt Số Hóa

Trải qua nhiều năm kinh doanh lĩnh vực cho thuê máy photocopy chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ phía khách hàng, Chúng tôi luôn cố gắng để tận tâm phục vụ với mong muốn mang đến lợi ích và giải pháp tốt nhất dành cho khách hàng. Chúng tôi xin trích một số lời khen ngợi từ phía khách hàng đang sử dụng máy photocopy

Khách hàng: **Trâm Trần**

★★★★★ *Máy photocopy của Việt Số Hóa rất mới, hiệu quả cao khi làm việc. Mình đã thuê máy photocopy về khu công nghiệp samsung Bắc Ninh. Rất hài lòng về dịch vụ của các bạn*

Khách hàng: **Phúc Vũ**

★★★★★ *Công ty cho thuê máy photocopy màu rất uy tín tại Hải Phòng, công ty chúng tôi sẽ hợp tác với các bạn lâu dài nếu vẫn giữ được chất lượng dịch vụ như hiện nay...*

Khách hàng: **Công ty Cosco**

★★★★★ *Công ty mình đang sử dụng dịch vụ thuê máy photo của Việt Số Hóa thấy chất lượng rất ổn, đội ngũ kỹ thuật nhanh nhẹn và lễ phép. Sẽ sử dụng dịch vụ của các bạn lâu dài ...*

Khách hàng: **Thanh Phương**

★★★★★ *Từ lúc thuê máy photo công việc của mình thuận lợi hơn nhiều. Mình rất hài lòng về giá cả, máy móc cũng như thái độ làm việc của công ty bạn. Xin cảm ơn*

Khách hàng: **Huy Hoàng Nguyễn**

★★★★★ *Dịch vụ cho thuê máy photo màu tại đại la rất uy tín. Nhân viên thân thiện. Phục vụ chu đáo. Rất ưng hộ. Chúc vui vẻ*

Khách Hàng: **Nguyễn Hồng Loan**

★★★★★ *Mình đã từng thuê máy photo màu ở đây, máy chuẩn và đặc biệt việc bảo hành rất nhanh.
5 sao cho bạn!*

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Tổng Kho máy photocopy Việt Số Hóa

194 Trung Hành- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng

Hotline: [0981669996](tel:0981669996)

Số điện thoại: [0988872245](tel:0988872245)

Fax: 0961669996

Email: tongkhomayphotocopy@gmail.com

REVIEW Đánh giá máy photocopy Ricoh MP 7502

Máy photocopy ricoh MP 7502 được sản xuất năm 2014 của hãng Ricoh. Hãng được biết đến là thương hiệu hàng đầu về máy photocopy trên toàn thế giới. Máy được sản xuất tại Châu Âu nên chất lượng đạt chất lượng cao rất khít khe về công nghệ. Đây là model mới hiện đại của Ricoh và đang được bán rất chạy tại công ty chúng tôi. Nếu bạn đang có ý định mua máy này. Dưới đây là những thông tin mà bạn có thể tham khảo để chắc chắn hơn về quyết định của mình.

Ricoh MP 7502 – Người bạn đồng hành lý tưởng cho giới văn phòng

Máy photocopy Ricoh MP 7502 là thế hệ đàn em của máy photocopy

Ricoh MP 6001, MP 7001. Được kế thừa từ những tinh hoa của bậc đàn anh. Ricoh MP 7502 được đánh giá là người anh hùng của máy photocopy công nghiệp. Máy có kiểu dáng lớn, tốc độ nhanh và công suất tối đa hàng tháng cao.



Tốc độ nhanh nhưng vẫn đảm bảo kích thước nhỏ gọn

Máy có tốc độ in, photocopy rất nhanh lên đến 75 trang/phút, nặng hơn 200kg. Nặng hơn nhiều so với máy photocopy A3 văn phòng bình thường (khoảng 100kg).

Hiện nay, khối lượng thông tin đang ngày càng bùng nổ, và giải pháp đơn giản hóa việc xử lý tài liệu là rất cần thiết. Thuộc những dòng máy tốc độ cao, Máy photocopy Ricoh MP 7502 sẽ giúp điều đó trở nên dễ dàng hơn. Công việc copy, in, scan màu qua mạng đều sẽ được hoàn tất một cách hiệu quả nhất. Giờ đây, bạn có thể yên tâm xử lý khối lượng tài liệu lớn mà không lo những thông tin bảo mật bị rò rỉ.

Dòng máy photocopy công nghiệp ổn định

RICOH
imagine. change.



Khi mua máy photocopy công nghiệp thì bạn không phải lo máy bị hư hỏng do sử dụng nhiều. Máy có độ bền rất cao Ricoh MP 7502 rất bền. Hàng tháng có thể in, photocopy vài trăm ngàn bản. Sức chứa giấy lớn đến 4300 tờ.

Máy photocopy nhập khẩu cho mức giá dễ chịu

Máy photocopy MP 7502 mới có mức giá rất cao, Trên 200 triệu đồng. Máy thường được sử dụng khi hết thời gian bảo hành từ 01- 03 năm. và được nhập về Việt Nam và được chúng tôi bán với giá siêu tốt chỉ 45 triệu đồng độ mới của máy đến 95%. Quý khách có thể đến trực tiếp văn phòng công ty để kiểm tra chất lượng của máy.

Những ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm Máy photocopy ricoh mp 7502

- Là thiết bị đa năng, ngoài chức năng chính là copy, máy còn có thể in qua mạng, scan màu qua mạng
- Tốc độ in vô cùng ấn tượng, đáp ứng rất tốt nhu cầu của những văn phòng, công ty có quy mô lớn và hiện đại
- Độ phân giải của máy cao mang đến những bản sao với chất lượng tuyệt vời nhất, sắc nét nhất
- Được trang bị màn hình hiển thị cảm ứng đa màu sắc, hiển thị rõ ràng những thông số giúp người dùng dễ dàng thao tác, điều khiển máy
- Được trang bị hệ thống chống bám mực và chống kẹt giấy thông minh, làm tăng năng suất làm việc cũng như tăng tuổi thọ cho máy
- Hệ thống tái sử dụng mực thải vừa giúp người dùng tiết kiệm mực lại vừa làm tăng tuổi đa số lượng bản chụp, hạn chế tối đa lượng mực rơi vào trong máy tránh làm giảm tuổi thọ của các chi tiết máy
- Tính năng bảo mật người sử dụng, mọi dữ liệu, thông tin, văn bản quan trọng của công ty bạn sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi bảo mật tuyệt vời của những dòng máy Ricoh.

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu về dòng sản phẩm **Máy photocopy ricoh mp 7502**. Hi vọng rằng, bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho văn phòng mình thiết bị **máy photocopy** phù hợp nhất và chất lượng nhất.

Mọi thông tin chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hotline để được tư vấn và hỗ trợ tận tâm nhất. Xin chân thành cảm ơn!

- [Tong Kho máy photocopy Việt So Hóa](#)

Tong Kho máy photocopy Việt So Hóa

194 Trung Hành- Đong Lâm- Hoi An- Hoi Phòng
Hoi Phòng, Hoi Phòng 180000
Việt Nam

Điện thoại: [0981669996](tel:0981669996)

Số điện thoại: [0988872245](tel:0988872245)

Fax: 0961669996

Email: tongkhomayphotocopy@gmail.com

REVIEW **Đánh giá máy photocopy Ricoh MP 5054**

Ricoh vàn đuợc biết đến với thương hiệu máy photocopy nổi tiếng trên toàn cảu. Máy photocopy của Ricoh luôn có những cách tiện phù hợp với xu thế hiện đại của người dùng. Máy đuợc giới thiệu vào cuối năm 2016. Đến nay trên thị trường vàn đang có cả máy mới 100% và máy đã qua sử dụng.

Có thể nói máy photocopy Ricoh MP 5054 là 1 bước cải tiến vượt bậc so với các bậc đàn anh trước của nó. Như Ricoh MP 5001, Ricoh MP 5002... Tất cả về phần cơ và điện tử đều thay đổi. Với những máy photocopy đời trước thì mọi linh kiện hao mòn như: Trống, gạt, mực, cụm sấy, cụm trống có thể dùng chung được ngoại trừ main điện tử.

Về Ngoại hình, chiếc [Máy photocopy ricoh mp 5054](#) này khá nhỏ gọn, có thiết kế đẹp mắt, nhiều đường nét tinh tế và độc đáo, sang trọng. Sản phẩm này rất thích hợp sử dụng trong những văn phòng, công ty trong và ngoài nước, đặc biệt là những nơi có yêu cầu cao về sự sang trọng, dòng máy này chắc chắn sẽ là điểm nhấn ấn tượng cho không gian văn phòng của bạn.



Nhưng bất đầu từ Ricoh MP 5054 thì nó khác biệt hoàn toàn so với các thế hệ máy trước đó. Máy Ricoh MP 5054 thay đổi hoàn toàn về công nghệ. Khắc phục triệt để những vướng mắc mà đàn anh gặp phải đó là không sử dụng cụm Belt, Không dùng lau dầu nguyên nhân dẫn đến kẹt giấy. và không dùng ống sấy nữa mà chuyển sang dùng lụa sấy như máy in. Đây cũng là 1 khoản tiết kiệm đối với chi phí vật tư tiêu hao khi người dùng sử dụng máy Photocopy RICOH MP 5054.

Một ưu điểm của dòng máy này là có sẵn ổ cứng, đồng nghĩa với việc bạn photo là tài liệu sẽ được lưu trực tiếp vào ổ cứng.

Dung lượng \square lên tới 320Gb tha h \square cho bạn lưu trữ. Khi c \square n l \square y tài liệu, bạn có th \square truy xu \square t ra máy tính vô cùng d \square dàng.

Ưu đi \square m c \square a máy Photocopy RICOH MP 5054

Những ưu đi \square m khác biệt c \square a RICOH 5054 so với các model đời trước với t \square c độ tương đương:

- Quét 1 l \square n với b \square n g \square c 2 mặt (gi \square ng với các dòng máy công nghiệp
- Bộ nhớ Ram cũng được nâng g \square p đôi với 2GB Ram
- Hộp mực lớn, dung lượng lên đ \square n >40000 b \square n in, phù hợp với văn phòng in \square n s \square lượng lớn

Chức năng chính Máy Photocopy RICOH MP 5054

- Độ phân gi \square i cao, mang đ \square n những b \square n in s \square c nét nh \square t, ch \square t lượng nh \square t
- Kh \square năng phóng to, thu nh \square r \square t t \square t, tăng gi \square m đ \square n từng 1%
- Được trang bị màn hình đi \square u khi \square n LCD c \square m ứng màu đa s \square c 9 inch, hi \square n thị nội dung trong \square cứng và các thông s \square một cách rõ ràng giúp người s \square dụng có th \square d \square dàng hơn trong thao tác và s \square dụng máy
- Đ \square o hai mặt b \square n sao tự động giúp ti \square t kiệm được g \square p đôi chi phí gi \square y cho người s \square dụng
- Ti \square t kiệm điện năng nhờ vào ch \square độ ti \square t kiệm điện năng được tích hợp s \square n trong máy
- Chức năng chia bộ điện t \square
- Hệ th \square ng tái s \square dụng mực th \square i giúp ti \square t kiệm mực in, đ \square ng thời làm tăng tu \square i thọ c \square a máy
- Tính năng tự động chọn kh \square gi \square y

- Bảo mật thông tin, dữ liệu cá nhân

Sau khi khám phá về **Máy Photocopy RICOH MP 5054** hẳn các bạn đã biết được phần nào các tính năng nổi bật của máy và có sự đánh giá của riêng mình.

Sự lựa chọn là của bạn!

Chúng tôi chúc các bạn trang bị được model phù hợp với văn phòng của mình với chất lượng tốt nhất.

▪ Cam kết chất lượng Máy Photocopy RICOH MP 5054

Là máy nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường: Mỹ, Canada và Châu Âu

+ Máy mới 97% – 98%, chính hãng Ricoh.

+ Cam kết chưa qua sử dụng tại Việt Nam đảm bảo bản chụp đẹp đúng tiêu chuẩn

+ Bảo hành 01 năm hoặc 50000 bản in và bảo trì trọn đời sẵn phom

Mọi thông tin chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Việt Sĩ Hóa theo Hotline **0981 669 996** để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi!

REVIEW Đánh giá Máy Photocopy RICOH Aficio MP

5002

Ricoh là thương hiệu máy photocopy nổi tiếng trên toàn thế giới. Sản phẩm luôn được đánh giá có nhiều sáng tạo và hoạt động bền bỉ, ổn định. **Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5002** được ra mắt vào đầu năm 2012. Sau khi người đàn anh [Ricoh MP 5001](#) khai thị 1 tháng trước đó. Tiếp nối những thành công mà Ricoh MP 5001 đã đạt được, Có thể nói MP 5002 là một bước đi đột phá mới về tính năng cũng như công nghệ. Model này sẽ là đối thủ cạnh tranh nặng ký với nhiều model cùng phân khúc với giá thành của các hãng khác.

Việt Sĩ Hóa sẽ cùng bạn khám phá lý do **máy Ricoh MP 5002** là sự chọn lựa không thể bỏ qua trước khi cân nhắc mua một chiếc máy photocopy cho văn phòng của bạn.

1. Giới thiệu chung Máy Photocopy Ricoh MP 5002 – Giải pháp dành cho Doanh Nghiệp.

Máy photocopy Ricoh MP 5002 là thiết bị máy photocopy đa chức năng A3 tốt nhất dành cho văn phòng hiện nay, Điều đáng chú ý đầu tiên chính là về hình dáng và màu sắc của máy. Ricoh đã bắt kịp xu hướng hiện nay. Màu trắng – đen là tông chủ đạo cho sản phẩm này. Bạn sẽ nhận thấy nó sẽ khác biệt hơn so với những người đàn anh đi trước. Sang trọng hơn nữa bạn đặt trong văn phòng. Cho dù bạn sử dụng lâu thì vẫn sẽ không bị “lỗi mốt”.


Điều thứ 2 mà chúng ta cần quan tâm đó là [Ricoh Aficio MP 5002](#) mang đến tốc độ sao chép tuyệt vời với 50 trang/phút. Máy được trang bị thêm 2 cổng kết nối USB 2.0 và khe gắn thẻ Micro SD nằm ngay trên bảng điều khiển. Với thay đổi này người dùng có thể dễ dàng in ấn, scan tài liệu mà không cần sử dụng đến máy tính hay thiết bị di động



Thân thiện người dùng: bảng điều khiển có thể xoay linh hoạt tới đa góc 90 độ, có tác dụng chống chói và dễ tùy chỉnh theo hướng nhìn. Giao diện của Ricoh được thiết kế theo phong cách smartphone, nghĩa là người dùng sẽ vào màn hình điều hướng các tính năng trước khi vào màn hình chi tiết, theo đó, Ricoh lên đầu tiên trang bị nút Home trên cơ bản phím cơ cũng như màn hình cảm ứng. Điều này tăng khả năng tùy biến theo nhu cầu, khi khách hàng hoàn toàn có thể thay đổi những tính năng mình hay sử dụng để show ra ngoài “desktop”.

Dễ sử dụng

Màn hình cảm ứng tiện lợi giúp bạn dễ sử dụng



Tiết kiệm điện

MP 5002 sử dụng điện năng thấp theo tiêu chuẩn mới nhất



Tiết kiệm mực

Công nghệ in laser giúp máy tiết kiệm tối đa mực in



Vận hành liên tục

Được trang bị 2 khay giấy x 500 tờ




Tốc độ tối đa

Tốc độ in 50 bản / 1 phút giúp bạn hoàn thành công việc nhanh chóng



Lưu trữ

Thoải mái lưu trữ với bộ nhớ 1GB + 128GB



2. Tính năng chung của Máy Ricoh MP 5002

- Tính năng Copy (sao chép)**

Tốc độ xử lý văn là điều đáng lưu ý dành cho máy Ricoh MP 5001. Bản copy A4 có tốc độ tới 50 trang/phút. ARDF cũng được nâng cấp từ ARDF 3080 của 5001 lên ARDF 3090 trên MP 5002. Bộ phận cơ khí và chức năng hơn rất nhiều. Hạn chế nhất việc kẹt giấy với những tờ giấy kém chất lượng. Khay ARDF có thể chứa đến 100 tờ giấy để dàng sao chụp mà không phải đặt nhiều lần.

Các tính năng hỗ trợ như chia bộ điện tử, chia bộ ngang dọc, sample test, văn không thay đổi. Người dùng có thể nâng cấp các options chọn thêm như Finisher hoặc LCT để tăng tốc xử lý công việc.

- Tính năng in**

Với việc in văn với những máy photo đời cũ thì việc xử lý những file nặng từ PDF hoặc file ảnh rất lâu, đến Ricoh MP 5002 thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm về thời gian vì máy đã được trang bị dung lượng RAM lên đến 1GB, Giúp xử lý dữ liệu được nhanh chóng. Ngoài ra bạn có thể mua thêm thẻ Adobe Postscript để có thể trải nghiệm việc in file PDF với kích thước “siêu to khổng

l”

Tốc độ in của MP 5002 cũng cho ra 50 trang A4/ phút. Tốc độ này là nhanh nhất trong phân khúc dòng máy văn phòng.

Công kết nối cơ bản vẫn là LAN, USB 2.0, ngoài ra bạn cũng có thể trang bị thêm tính năng in wifi với option Card Wifi, nhưng, với mức giá không hề dể chịu.

• **Tính năng Scan**

Ricoh cung cấp nhiều tùy chọn scan khác nhau bạn có thể scan gửi trực tiếp Email, Scan đính thư mục trong máy tính, hoặc lưu trực tiếp vào HDD của máy photocopy.

Ricoh cung cấp tính năng scan màu và đen trắng trên MP 5002 với tốc độ khá ấn tượng: 61 ảnh trắng đen/phút hoặc 31 ảnh màu/phút (độ phân giải 200 dpi). Máy cho độ phân giải tối đa lên tới 600 dpi. Bạn nên lưu ý rằng độ phân giải càng cao, dung lượng file càng lớn.

Dung lượng file lớn làm bạn lo lắng? Ricoh có vài rất biệt chiêu lòng khách hàng, khi trang bị HDD Với dung lượng 128GB, tức là tăng 3 lần so với MP 5001, tăng đáng kể khả năng lưu trữ thông tin của bạn. Cần phải nói thêm rằng, HDD được trang bị trên MP 5002 là HDD chuẩn mSATA được mã hóa, tăng cường khả năng bảo mật dữ liệu Scan của bạn, ngăn chặn tối đa tình trạng rò rỉ dữ liệu có thể xảy ra.

. **Tổng hợp Lý do bạn nên lựa chọn máy Photocopy Ricoh MP 5002?**

- Máy có chức năng in trực tiếp qua mạng kết nối trực tiếp với hệ thống mạng của công ty. Nên nhiều nhân viên có thể cùng sử dụng máy tính và in qua mạng dễ dàng.
- Máy có hệ thống tự động nạp và đảo bản gốc. Mỗi khay nạp bản gốc của MP 5002 có sức chứa là 50 tờ. Bạn chỉ cần nạp bản gốc vào khay và chọn số lượng cần photo, công việc còn lại hãy để MP 5002 giải quyết nốt.
- Tính năng quản lý người dùng. Máy có thể tạo hơn 1000 tài khoản truy cập, tài khoản bao gồm tên và mật khẩu. Bạn cũng có thể cấp quyền sử dụng cho từng tài khoản

(Chức năng và số lượng in).

- In trực tiếp từ điện thoại. Máy cho phép in trên thiết bị di động trên ứng dụng di động của hãng Ricoh .



Sau khi khám phá về máy photocopy ***Ricoh Aficio MP 5002***, hẳn các bạn đã biết được phần nào các tính năng nổi bật của máy và có sự đánh giá của riêng mình.

Sự lựa chọn là của bạn!

Chúng tôi chúc các bạn trang bị được model phù hợp với văn phòng của mình với chất lượng tốt nhất.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT SỐ HÓA

Địa chỉ: 194 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Hotline: 0981 669 996 | 052 210 9999

Email: tongkhomayphotocopy@gmail.com

Cho thuê máy photocopy tại Lê Chân Hải Phòng giá r 0981 669 996

Cho thuê máy photocopy tại Lê Chân Hải Phòng giá r 0981 669 996

Cho thuê máy photocopy tại Lê Chân Hải Phòng là một loại hình dịch vụ máy văn phòng đang r ược ưa chuộng hiện nay c trong và ngoài nước, và Việt S Hóa là đơn vị đang được nhi khách hàng tin t ng, lựa chọn s dụng dịch vụ lâu dài tại các khu vực Lê Chân, H ng B ng, An Dương, K n An, Hải An...



Cho thuê máy photocopy Giá rẻ

Ưu điểm của việc chọn thuê máy photocopy thay vì mua máy photocopy để phục vụ công việc của mình là vì:

- Bạn sẽ không cần đầu tư số tiền lớn để mua máy photocopy ban đầu
- Quý khách không cần phải có kỹ thuật viên quản lý máy photocopy
- Không cần quan tâm vấn đề mực in, vật tư cho máy photocopy
- Các vấn đề về kẹt giấy, máy hư hỏng hoặc báo lỗi đều được khắc phục hoàn toàn miễn phí
- Không lo về tuổi thọ của máy photocopy, thoải mái nâng cấp đời máy photo để phục vụ công việc
- ...

Vậy còn chờ gì nữa mà không thuê ngay máy photocopy để phục vụ công việc của bạn, hãy tham khảo ngay các gói dịch vụ đang được Việt Sĩ Hóa cung cấp đến hàng ngàn khách hàng khắp khu vực Hải Phòng.



V S H
DỊCH VỤ TIỀN PHONG

CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY
RICOH 4002/5002
Chỉ từ **1.000.000đ**/tháng

COPY + IN + SCAN MÀU

KHỔ GIẤY A3/A4/A5

KẾT NỐI LAN + USB



V S H
DỊCH VỤ TIỀN PHONG

CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY
RICOH MP 6054
Chỉ từ **1.500.000đ**/tháng

COPY + IN + SCAN MÀU

KHỔ GIẤY A3/A4/A5

KẾT NỐI LAN + USB

Vì sao nên chọn dịch vụ cho thuê máy photocopy chúng tôi?

- Các dòng máy photocopy tại Quĩc Kiệt cho khách hàng thuê đều là những dòng máy Ricoh chất lượng cao, tốc độ in ổn định.

- Cho thuê máy photocopy mới đến **99%**.
- Quốc Kiệt luôn hỗ trợ khách hàng cách tốt nhất từ những thông tin tư vấn ban đầu, đến hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng máy.
- Khi bạn thuê máy photo ở trong khu vực Hải Phòng sẽ được chúng tôi miễn phí vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tận tình.
- Giá thuê máy đã bao gồm các chi phí như mực in, vật tư, sửa chữa trong quá trình sử dụng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để cảm nhận dịch vụ cho thuê máy photocopy tốt nhất tại Vĩnh Bảo

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT SÓC HÓA – Cung cấp dịch vụ [cho thuê máy photocopy toàn thành Phố Hải Phòng](#)

Địa chỉ: 194 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Email :vietsohoa@gmail.com

Hotline: 0988 872 245 – [0981 669 996](tel:0981669996) – 0961 669 996

Website: www.chothuemayphotocopyhaiphong.com – <http://chothuemayphotocopyhaiphong.info>